
รายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ อ่าวพิซซูรี เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส 

    
  

 พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) น าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
(APA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อ่าวพิซซูรี เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส โดย
คณะผู้แทนฯ ประกอบด้วย 
 

 ๑. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    กรรมาธิการการต่างประเทศ 
   - หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน APA 
   - หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
 ๒. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    กรรมาธิการการต่างประเทศ 
   - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน APA 
   - ผู้แทนไทย 
 ๓. นายกิตติ  เสรีประยูร - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
    กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะผู้แทนฯ 
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ในครั้งนี้ มีผู้แทน
ที่เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกทั้งสิ้น ๒๐ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน รัฐบาห์เรน ปาเลสไตน์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย รัฐคูเวต สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐไซปรัส และราชอาณาจักรไทย โดยมี
ก าหนดการประชุม ระเบียบวาระและสาระการประชุมปรากฏดังนี้ 

 

ก าหนดการการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ช่วงเช้า – บ่าย คณะผู้แทนฯ เดินทางมาถึง พร้อมลงทะเบียน  
๑๘.๓๐ นาฬิกา อาหารค่ า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมฯ 
 

/๐๙.๓๐ นาฬิกา... 
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๐๙.๓๐ นาฬิกา พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและ 
   การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  สถานที ่: Main Conference Hall 
 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
 - การรับรองระเบียบวาระการประชุมและเลือกตั้งองค์คณะด าเนินการ
  ประชุม 
 - ค ากล่าวโดยประธานคณะกรรมาธิการฯ 
 - รายงานของ ดร. Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA ผู้แทนเลขาธิการ APA 
 - การถ่ายภาพร่วมกัน 
 สถานที่ : Main Conference Hall 
 

๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ละหมาด/พัก 
 

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ช่วงท่ี ๑ 
 สถานที ่: Main Conference Hall 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา อาหารกลางวัน 
 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ช่วงท่ี ๒ 
 สถานที่ : Main Conference Hall 
 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา ละหมาด/พัก 
 

๑๖.๑๕ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา  การประชุมคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน 
 สถานที ่: Main Conference Hall 
 

๑๙.๓๐ นาฬิกา งานเลี้ยงอาหารค่ าแบบค็อกเทล 
 เจ้าภาพโดย นาย Demetris  Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส 
 สถานที ่: ร้านอาหาร Bacchus 
 

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมฯ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ช่วงท่ี ๓ 
 สถานที ่: Main Conference Hall 
 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ละหมาด/พัก 
 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา การรับรองร่างข้อมติและรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ 
 

๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา อาหารกลางวัน 
 

๑๔.๐๐ นาฬิกา เดินทางออกจากโรงแรมเพ่ือไปยังทัศนศึกษายังเมือง Paphos 
 
 

/๑๕.๑๕ นาฬิกา... 
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๑๕.๑๕ นาฬิกา แวะเยี่ยมชม โบราณสถานของชาว Kourion และเยี่ยมชม Petra 
 tou Romiou สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ก าเนิดของเทพ Aphrodite) 
 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา เดินทางถึงเมือง Paphos 
 เยี่ยมชมโบราญสถาน (โมเลสและหลุมฝังพระศพกษัตริย์) 
 

๑๙.๓๐ นาฬิกา งานเลี้ยงอาหารค่ าแบบค็อกเทล 
 เจ้าภาพโดย นาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ไซปรัสรองประธาน APA และประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย 
 เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 สถานที ่: ร้านอาหารที่เมือง Paphos 
 

๒๒.๓๐ นาฬิกา (โดยประมาณ) เดินทางกลับจากเมือง Paphos ถึงโรงแรมที่พัก 
 

วันพฤหัสบดีที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ช่วงเช้า – ช่วงบ่าย คณะผู้แทนฯ เดินทางกลับ 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๑. รับรองระเบียบวาระการประชุม 
๒. การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และผู้กล่าวรายงานการประชุม 
๓. การกล่าวเปิดการประชุมโดยประธานคณะกรรมาธิการฯ 
๔. รายงาน/ถ้อยแถลงของเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
๕. การพิจารณาและการให้ความเห็นต่อร่างข้อมติต่าง ๆ : 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยการเงิน : การให้ความม่ันใจในความพยายามเพ่ือการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ 
 - รา่งข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยน้ าและการสุขาภิบาลเพ่ือประชากรทั้งมวลในภูมิภาคเอเชีย 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ
  ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
๖. ประเด็นอ่ืน ๆ 
 
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้า
คณะผู้แทนฯ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนไทย และคณะ           
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยพิธีเปิด
การประชุมฯ จัดขึ้นเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยนาย Demetris  Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐไซปรัส 
ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการแก้ไข
เศรษฐกิจที่หลายประเทศในภูมิภาคและในโลกยังประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การน าพลังงานทดแทน
กลับมาใช้ประโยชน์ การก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญของเศรษฐกิจจีนที่ไซปรัสยินดีให้การสนับสนุนแนวทาง  
 

/การค้า... 
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การค้ากับจีน ตลอดจน แนวคิดเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ (Belt and Road) ที่จีนก าลังด าเนินการอยู่ใน
ขณะนี้ นับเป็นแนวทางท่ีจะสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Inclusive Economy) ระหว่างยุโรปและเอเชีย 
นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐไซปรัส ยังได้กล่าวถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ
ของไซปรัสต่อสหภาพยุโรป (European Union – EU) ที่ชี้ให้เห็นว่าไซปรัส มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ
ต่อประชาคมในทุกระดับ ตลอดจนความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank) ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในความร่วมมือของไซปรัสที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย
อีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย Demetris  Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐไซปรัส ได้กล่าวต้อนรับ 
คณะผู้แทนประเทศสมาชิกต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมการประชุม 

 

/ต่อมา... 
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 ต่อมา นาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส รองประธาน APA และประธาน-
คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ 
และกล่าวถึงประเด็นร่างข้อมติต่าง ๆ ที่จะได้มีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๖ ร่างข้อมติว่ามีความส าคัญต่อผู้คนในภูมิภาคเอเชียในอันที่จะยกระดับไม่เพียงแต่
เฉพาะความเป็นอยู่ของในภูมิภาคแต่ยังรวมไปถึงผู้คนต่าง ๆ ในโลก นอกจากนี้ สิ่งที่จะมีการพิจารณาในร่างข้อมติ
ต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 
ทั้งสิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะประสบความส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส รองประธาน APA และ 
ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ 

 
 ภายหลังจากการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม นาย Ali  Khorram รองเลขาธิการสมัชชา-
รัฐสภาเอเชีย ได้กล่าวสารจากเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยได้ต้อนรับคณะผู้แทนฯ และขอบคุณสภา -
ผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐไซปรัสในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นาย Ali...   
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นาย Ali  Khorram รองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) (ที่ ๒ จากซ้าย)  
กล่าวสารจากเลขาธิการ APA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/บรรยากาศ... 
  



- ๗ - 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA 

 
 
 
 
 
 

/จากนั้น... 
  



- ๘ - 
 

 จากนั้น คณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมได้มีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเริ่มการเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะผูแ้ทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA  

ถ่ายภาพร่วมกัน 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๑ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๑ เกิดขึ้นในเวลา 
๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เลือกตั้งประธาน และองค์คณะประชุมประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมาธิการฯ คือ Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐไซปรัส นาย Hani 
Yousef Khashagui  สมาชิกสภาที่ปรึกษา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ 
และนาย Chhit Kim Yeat สมาชิกวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา ท าหน้าที่เสนอรายงานการประชุม โดยที่ประชุม
ได้มีการพิจารณาร่างข้อมติที่เก่ียวข้องในช่วงแรกท้ังสิ้น ๔ ร่างข้อมติ ได้แก่ 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน 
 

 โดยประธานการประชุม ได้ขอให้ฝ่ายเลขาธิการอ่านข้อคิดเห็นและการแก้ไขถ้อยค าในแต่ละ
ร่างข้อมติและขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมในการแก้ไขถ้อยค าต่าง ๆ หากที่ประชุมไม่มีความเห็นใดซักค้าน 
หรือเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเป็นมติเห็นชอบจากที่ประชุมโดยเอกฉันท์ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของ APA  
 
 
 
 
 

/(จากซ้าย)... 
  



- ๙ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จากซ้าย) พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ และ  
พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนฯ APA 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA 
 

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๒ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๒ ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างข้อมติที่ยังคงค้างจากการประชุมในช่วงที่ ๑ ได้แก่ 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยน้ าและการสุขาภิบาลเพ่ือประชากรทั้งมวลในภูมิภาคเอเชีย 
 - ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่สนับสนุน
การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะพิจารณาร่างข้อมติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมฯ 
 

/ในการประชุม... 



- ๑๐ - 
 

 ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ทั้ง ๒ ช่วง ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขร่างข้อมติทั้ง ๖ ฉบับ 
กว่า ๔๐ ความเห็นจากข้อเสนอของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม อาทิ รัฐบาห์เรน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งส่งความเห็นขอแก้ไข
มายังส านักงานเลขาธิการ APA ก่อนการประชุม ๑ สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีประเทศสมาชิก APA ที่เข้าร่วม
การประชุมเสนอข้อแก้ไขถ้อยค าในร่างข้อมติต่าง ๆ เพ่ิมเติมในระหว่างและภายหลังจากการประชุม ซึ่ง
ส านักงานเลขาธิการ APA จะได้น าข้อเสนอต่าง ๆ เหล่านั้น เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๙) โดยจะไม่น ามาพิจารณาในการประชุม
ครั้งนี ้
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายและมีความเห็นที่แตกต่างในการแก้ไขถ้อยค าบางประการ
ในร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย ซึ่งมีประเทศที่คัดค้านข้อเสนอขอแก้ไขของสหพันธรัฐ-
รัสเซีย จ านวน ๔ ประเทศ ได้แก่ รัฐบาห์เรน สาธารณรัฐซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน โดยที่ประชุมได้ตัดสินใจน าร่างข้อมติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชมคณะมนตรีบริหาร 
(Executive Council) เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ในปลายปี ๒๕๖๑ 
เพ่ือตัดสินใจและให้การรับรองต่อไป ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการได้ขอความเห็นจากฝ่ายเลขานุการการประชุม
เกี่ยวกับข้อก าหนดของการประชุม โดยนาย Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA ได้ชี้แจงถึงกฎบัตรของ APA 
ข้อ ๑๑ และข้อบังคับของ APA ข้อที่ ๓๓ ที่ระบุว่า ที่ประชุม APA จะพิจารณาตัดสินใจบนพ้ืนฐานระบบออกเสียง 
(voting system) อย่างไรก็ดี หากเป็นไปได้ขอให้ที่ประชุมด าเนินการบนหลักการฉันทามติ (consensus) 
 

การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน 
 การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน จัดขึ้นในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ โดยนาย Abul Khalil สมาชิกรัฐสภารัฐคูเวต เป็นประธานการประชุม โดยชี้แจงถึงความจ าเป็นและ
ที่มาของคณะที่ปรึกษาที่มีเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการให้ประเทศสมาชิกได้หาแนวทางในการใช้
พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน และได้เชิญนาย Salem  Al-Hajraf รองผู้อ านวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์แห่งคูเวต (Kuwait Foundation for the Advancement of Science) น าเสนอแนวทาง 
การใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนที่รัฐคูเวตได้มีการริเริ่มด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางพลังงานแก่
ประเทศ และบทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Asian Sustainable Development) ให้แก่ประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมชื่นชมต่อแผนการริเริ่มการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจน
ความพยายามด าเนินการของรัฐคูเวต ทั้งนี้ รัฐสภาคูเวตได้กล่าวถึงข้อมติว่าด้วยการใช้พลังงานสะอาดในเอเชีย 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
 

การประชุมคณะท างานว่าด้วยกองทุนสีเขียว (น าเสนอโดยรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย) 
 การประชุมคณะท างานว่าด้วยกองทุนสีเขียว จัดขึ้นในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ สืบเนื่องจากข้อเสนอของสหพันธรัฐรัสเซียที่ประสงค์ให้มีถ้อยความขอให้มีการด าเนินการ
ด้านกองทุน สีเขียวในประเทศสมาชิก จึงได้ก าหนดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มี
เป้าประสงค์ให้แต่ละประเทศสมาชิกมีการจัดท ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การจัดการพ้ืนที่สีเขียว
ในระดับประเทศ โดยก าหนดเป็นนโยบายร่วมกัน นาย A. Lyashchenko ประธานการประชุมจากสหพันธรัฐรัสเซีย 
ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความส าคัญของประเด็นกองทุนสีเขียว และกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนขอให้ประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดแนวทางในการลดผลกระทบ
ของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยความจ าเป็นดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือ  
 

/ส่งเสริม... 



- ๑๑ - 
 

ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกระดับ รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนสีเขียวดังกล่าวเพ่ือใช้ในการจัดการให้บรรลุ
เป้าประสงค์ โดยที่ประชุมเห็นพ้องให้น าเสนอแนวทาง (Roadmap) ไปสู่กองทุนสีเขียวต่อประธานคณะท างาน
ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือการพิจารณาในล าดับต่อไป 
 จากนั้น นาย Mohsen Koohkan Rizi สมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประธาน
คณะท างานด้านวิกฤตการณ์น้ า ได้กล่าวถึงปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าประเทศในภูมิภาค
เอเชียควรมีความร่วมมือกันเพ่ือจัดการต่อปัญหาดังกล่าว นาย Koohkan ยังกล่าวถึงการท างานของศูนย์วิจัย
ของรัฐสภาอิหร่านที่ได้เริ่มมีการศึกษาประเด็นดังกล่าวและจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการในครั้ง
ถัดไป นอกจากนี้ นาย Jalil Rahimi Jahanabadi สมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยังได้กล่าวถึงปัญหา
การขาดแคลนน้ าที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าภัยก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม ( ISIS) ซึ่ง
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยใช้งบประมาณหลายล้านดอลลาร์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
และยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบกับนาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส 
          รองประธาน APA และประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน  

พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสเข้าร่วมการประชุมฯ 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๓ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๓ เกิดขึ้นในเวลา 
๑๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนาย Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวขอบคุณ
สภาผู้แทนราษฎรไซปรัส และขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมที่ท าให้การประชุมคณะกรรมาธิการฯ  ดังกล่าว
ด าเนินการผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี ในฐานะตัวแทนจากส านักงานเลขาธิการ APA ได้ขอให้ประเทศ
สมาชิก APA ได้รับทราบและขอความร่วมมือในประเด็นเพ่ิมเติม ๒ ประเด็น กล่าวคือ 
 

/๑. ณ ปัจจุบัน... 
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 ๑. ณ ปัจจุบันนี้ คณะกรรมาธิการของ APA สามารถจัดได้เพียง ๑ คณะเท่านั้นคือ คณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองที่คาดว่าจะจัดที่สาธารณรัฐอิสลาม-
ปากีสถานนั้น อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากข้อจ ากัดทางเมืองที่มีการเลือกตั้งในประเทศ 
รวมถึงคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเงินและกิจการเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจะจัด ณ สาธารณรัฐอิรัก ที่ปัจจุบันนี้
ไม่สามารถด าเนินการจัดได้เนื่องจากอิรักไม่สามารถจัดตั้งรัฐสภาให้แล้วเสร็จได้ ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ APA 
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาที่เหลือของปีก่อนการประชุมคณะมนตรีบริหารครั้งที่ ๑ ของ APA และ
การประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ในปลายปี ซึ่งหากไม่สามารถหาประเทศเจ้าภาพได้ อาจต้องพิจารณายืดระยะ
วาระประธาน APA ของตุรกีเพ่ิมเติมไปจนถึงปี ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินค่าบ ารุงของ APA ที่ได้มีการสอบถาม
เรื่อยมาว่า ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ประสงค์จะใช้แนวทางใด ประกอบด้วย ๑) แนวทางการค านวณค่าบ ารุงจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ๒) แนวทางการค านวณค่าบ ารุงโดยหารเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศโดยจ่าย
เป็นอัตราเดียวเท่ากันทั้งหมด และ ๓) แนวทางการค านวณค่าบ ารุงโดยผสมระหว่างการจ่ายอัตราเบื้องต้นที่
เท่ากันและบวกเพ่ิมตาม GDP ของแต่ละประเทศ โดยขอให้แจ้งความประสงค์มายังส านักงานเลขาธิการ APA 
เพ่ือจะได้รวบรวมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยภายหลัง
จากการประชุม พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก ได้พูดคยุอย่างไม่เป็นทางการกับนาย Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA ว่า 
ไทยเห็นด้วยในหลักการว่าควรจ่ายค่าบ ารุงให้แก่ APA โดยใช้แนวทาง GDP ซึ่งเป็นหลักการสากลที่องค์การ-
ระหว่างประเทศใช้ค านวณค่าบ ารุง อาทิ สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union – IPU) โดยจะน าความ
กราบเรียนประธานสภานิติลบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการต่อไป  
 จากนั้น นาย Chhit Kim Yeat สมาชิกวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา ปฏิบัติหน้าที่ผู้กล่าวรายงาน
การประชุม ได้กล่าวรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้
การรับรองรายงานการประชุม 
 ภายหลังการให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมต่างกล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรไซปรัสและส านักงานเลขาธิการ 
APA  ทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าว
ขอบคุณการท างานหน้าที่ประธานการประชุมอย่างดีเยี่ยมของนาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐไซปรัส การด าเนินการในฐานะรัฐสภาประเทศเจ้าภาพที่ดีของสาธารณรัฐไซปรัส และการท างานของ
ส านักงานเลขาธิการ APA นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มาประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สังคมและวัฒนธรรมของ APA ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และแสดงความพร้อม
ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/พลเอก นิพัทธ์... 
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พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก แสดงความจ านงขอกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท ารายงานการประชุม 
นายกิตติ  เสรีประยูร 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ภาพกิจกรรมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะกับนาย Demetris  Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐไซปรัส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะกับผู้แทนจากสาธารณรัฐอัฟกานิสถาน 
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะกับนาย Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA  
พร้อมมอบของที่ระลึก 
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะกับนาย Chhit Kim Yeat สมาชิกวุฒิสภา  
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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